

MÙA NƯỚC NỒI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

VIẾNG CHÙA BÀ CHÚA XỨ CHÂU ĐỐC - CHỢ TỊNH BIÊN

QUÀ TẶNG DÀNH CHO CHUYẾN ĐI

Áo Thun gia đình thiết kế riêng.

Đăng ký 10 vé Tặng 600.000đ

Đăng ký 5 vé Tặng 400.000đ

Xe dừng đón khách

05:00 : Nhà văn hóa quận 5, 105 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5

05:15 : Galaxy Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6

Khách quận 6 có thể đón tận nhà trên đường đi.

Ngày 01 : VIẾNG CHÙA BÀ - CHỢ TỊNH BIÊN - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ TÀU TẮC RÁNG

05:30 Sáng di chuyển đến Miền Tây Châu Đốc

07:00 Dừng buổi sáng tại nhà hàng Trung Lương Châu Thành Tiền Giang thưởng thức món ngon hủ tiếu nam vang & cơm tấm cùng thưởng thức món nước cafe, cafe sữa đá, nước ngọt.....

08:30 di chuyển tiếp về Long Xuyên An Giang.

10:30 Tham quan

Viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam: Nơi thờ cúng tín ngưỡng nổi tiếng linh thiêng của người dân Nam Bộ. Đầu năm cầu mong cho Gia Đình một năm thật bình an và nhiều sức khỏe cả năm vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Lăng Thoại Ngọc Hầu: Một danh tướng nổi tiếng dưới triều Nguyễn.

Viếng Chùa Tây An: Không chỉ là một danh lam để người tin tưởng đến lễ bái, mà còn là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng.

Dùng buổi trưa tại nhà hàng Châu Đốc thưởng thức món ngon Lẩu Mắm An Giang bông Diên Điển...



13:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi

13:00 : Quý khách đến với **Rừng Tràm Trà Sư**, là khu rừng tràm đẹp nhất và nổi tiếng nhất Việt Nam. Đến đây, du khách sẽ được lạc vào thế giới thiên nhiên hoang dã đầy sắc màu của rừng tràm ngập nước miền Tây với nhiều loại động thực vật quý hiếm.

Khi bước chân tới khu rừng Tràm, bạn sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên được bao trùm bởi chiếc áo màu xanh tràn đầy sức sống của rừng tràm, tạo nên một không gian mát mẻ, dễ chịu.

Chiếc xuồng đi tốc độ không quá chậm, không quá nhanh xuyên qua những con rạch tiến thẳng vào bên trong. Trên đường tham quan, du khách có thể thấy người dân địa phương thu hoạch mật ong hoa tràm từ các thùng nuôi đặt trong rừng.

Đi sâu vào bên trong khu rừng tràm Trà Sư bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy rất nhiều loài hoa chim quý hiếm trú ngụ. Với bầu không khí trong lành tràn ngập tiếng chim kêu. Trà Sư thích hợp với du khách muốn trốn khỏi thành phố ồn ào, bụi bặm để tìm về với thiên nhiên, đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm và thú vị.

Quý khách còn được tha hồ chụp ảnh check-in cực đẹp với nhiều góc sống ảo cực chất như **Bến Thuyền, Cầu Tình Yêu, Cầu Tre** xuyên rừng dài nhất Việt Nam. Đặc biệt, quý khách sẽ được trải nghiệm đi Tắc Ráng, Chèo Xuồng và cảm nhận không khí thiên nhiên thanh bình giữa không gian hùng vĩ của rừng tràm.



Buổi Tối : Dùng cơm tại nhà hàng thưởng thức đặc sản An Giang.Đạo chợ đêm châu đốc an giang về đêm thưởng thức món nước Mát Thốt Nốt...

NGÀY 02 : CHỢ TỊNH BIÊN - MIẾU BÀ CHÚA XỨ BÀU MƯỚP - CHỢ TỊNH BIÊN

08:00 Dùng buổi sáng thưởng thức món bún cá châu đốc đặc sản an giang.

09:00 Quý khách viếng hành hương **Miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp** là một điểm đến tâm linh nổi tiếng tại An Giang khi đến an giang không thể không ghé tới.

Miếu Bà Chúa xứ Bàu Mướp nằm ở vùng quê yên tĩnh, thơ mộng với xa xa là ngọn Anh Vũ sơn huyền bí, có cùng nguồn gốc từ thời khai hoang lập làng Thới Sơn với sân miếu rộng, thoáng đãng, lát đá núi, có nhiều cây xanh, hoa kiểng tạo dáng nghệ thuật cầu kỳ. Hồ sen phía trước là Bàu Mướp năm xưa với những bầy cá tung tăng bơi lội, những đóa sen tỏa hương thơm ngát, không khí trong lành mát mẻ khiến cho du khách cảm thấy lòng an nhiên thanh tịnh.



10:00: Làm thủ tục trả phòng di chuyển **mua sắm tại Chợ Tịnh Biên** là khu chợ biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia, nổi tiếng là trung tâm mua sắm sầm uất với các mặt hàng đa dạng trong và ngoài nước, hàng hóa khá rẻ và nhiều mặt hàng độc đáo chất lượng mà mà không phải ở đâu cũng có. Nổi bật ở khu thực phẩm là các loại khô mắm thơm ngon, đẹp mắt được rất nhiều các du khách mê

mắm như mắm cá linh, khô cá tra phòng, khô cá sừ, mắm thái, mắm sặc, mắm trê, mắm lóc,... tất cả đều có hương vị đặc trưng hấp dẫn với giá chỉ vài chục ngàn đồng.

11:30: Dừng cơm trưa tại nhà hàng

12:30 Di Chuyển về lại Sài Gòn trên đường về dừng chân nghỉ ngơi tại trạm tiền giang nghỉ ngơi mua sắm đặc sản nem lai vung. Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến du xuân ngày tết. Hướng dẫn viên chia tay đoàn và hẹn gặp lại hành trình khám phá tiếp theo.

Lưu ý : Áp dụng khách lẻ ghép đoàn. Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 20 khách, trường hợp không đủ số lượng Alla Travel xin được phép dời đợt khởi hành tiếp theo. Chương trình có thể thay đổi nhưng điểm tham quan vẫn đảm bảo đủ tất cả cho quý khách.

GIÁ TOUR BAO GỒM

Vận chuyển Xe du lịch đời mới lạnh lạnh.

Ăn uống : 02 bữa sáng + 3 bữa ăn chính thực đơn 150.000đ/ suất

HDV kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyệt.

Vé tham quan Miếu Bà Chúa Xứ, Vé tham quan Trà Sư

Bảo hiểm du lịch mức bồi thường cao nhất 50.000.000đ/ vụ

Quà Tặng Nón, Nước, Khăn lạnh....

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM

Trẻ em từ 6 – 10 tuổi trở lên mua 80% giá vé.

Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí.

Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 100% vé.

GHI CHÚ

Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi.

Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như 'hủy vé ngay ngày khởi hành'

Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch.

Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại đăng ký.

Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty.

Những thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.

Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lý do an toàn cho khách.

Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR NGÀY LỄ / TẾT

Hủy vé sau khi mua mất phí 30%

Hủy trước ngày khởi hành 20 Ngày 50%

Hủy trước ngày khởi hành 10 ngày 70%

Hủy trong 10 ngày trước khi khởi hành mất phí 100%